



ที่ นร ๕๒๐๒/๖๓๕

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึก สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑) ๒๒๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายงานการประชุม กพต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเสนอเรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๖ (๑) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ (๖) ที่กำหนดไว้ว่าให้ กพต. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. สั่งและปฏิบัติราชการ ศอ.บต. แทนนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. ที่มา

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มี กพต. ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุกกิจ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

#### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบริหารราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และสอดคล้องกันทั้งในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา รวมทั้งเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป

### ๓. สรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กพต. กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุม กพต. สัญจร อีกวาระหนึ่ง จากที่มีการประชุม ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมา เพื่อให้ กพต. ทุกท่าน ได้มีมุมมองของจังหวัดชายแดนภาคใต้จากประสบการณ์ของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจะได้รับข้อมูลปัญหา ความจำเป็นและความต้องการของพี่น้องประชาชนไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการที่บริหารได้อย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ มีหลายวาระที่ริเริ่มการให้ความสำคัญต่อหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรศาสนาทุกศาสนา ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการทำงานที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามที่ได้เห็นนโยบายไว้เมื่อการประชุม กพต. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

#### ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๓.๑.๑ รายงานสรุปพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ ศอ.บต. โอกาสนี้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศอ.บต. ดังนี้

เป็นองค์ประธานพิธีพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกผลงานการทำเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหาร ศอ.บต. พร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ

ทอดพระเนตรและรับฟังผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดย ศอ.บต. อาทิ โครงการ “แก้อ้อ สุขใจ ร้อยรักสู่อุครอบครัว” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายผลสู่กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมขยายผลนวัตกรรม “แก้อ้อสุขใจ” สู่ “รองเท้าสั่งตัด” กิจกรรมนวัตกรรมบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ สาธารณสุขเชิงรุก “สิริเวชยาน” กิจกรรม “ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ” จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอริง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริม

สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมพัฒนา การปลูกและการผลิตกาแฟโรบัสต้าภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน”

### มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๒ การตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)/ประธาน กพต. ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้เป็นประธาน กพต. เป็นประธานเปิด “มหกรรมแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดแรงงานที่มีทักษะโลกมุสลิม” เยี่ยมชมธนาคารก่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดสถาบันภาษานานาชาติจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ “หอเฉลิมพระเกียรติรายอกีตอ” และเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มินิดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ซึ่งในโอกาสต่อไปได้เตรียมการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มินิดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ผลจากข้อสั่งการเพิ่มเติมของประธาน กพต. ต่อกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อนด้านแรงงานระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย พบว่า ในเบื้องต้นมีผู้ที่มีศักยภาพพร้อมเข้ารับ การฝึกพัฒนาทักษะเพื่อไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดำเนินการ ฝึกทักษะแรงงานทั้ง ๒๐๐ คนนี้ นอกจากนี้ประธาน กพต. ยังได้มอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรมและ คอ.บต. เร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษราธิวาสและเมืองต้นแบบฯ ที่ดำเนินการมาแล้วให้เห็นผลเป็น รูปธรรม

ในส่วนของสถาบันภาษานานาชาตินั้น ได้มีความก้าวหน้าใน ๒ ด้าน คือ ด้านทักษะภาษาไทย โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักใน การดำเนินการ ซึ่งได้มีการเปิดอบรมทักษะภาษาไทยให้กับแรงงานผู้เดินทางกลับมาจากประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ในด้านทักษะภาษาอาหรับ มีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัด อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอาหรับให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบีย สำหรับ ธนาคารก่อสร้างสรรค์นั้น ก็ได้มีการเปิดดำเนินการต่อเนื่องทุกๆ วันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ได้ เปิดดำเนินการมา

### มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๑.๓ กิจกรรมแสดงผลงานในรอบ ๓ ปี ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์  
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕**

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้จัดให้มีการแสดงผลงาน กพต. ในห้วง ๓ ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบัน มีมติ กพต. ที่สำคัญและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากกว่า ๑๐๐ เรื่อง โดยตลอดระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา มีผลสำเร็จและความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ๓ มิติ ประกอบด้วย

**มติที่ ๑ มติมั่นคง** การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น จากการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ เช่น การเรียนศาสนาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อหลักศาสนาและอัตลักษณ์ของประชาชนทุกศาสนาโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการวางระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติให้กับประชาชนในพื้นที่

**มติที่ ๒ มติมั่นคง** มุ่งสู่ความอยู่ดีกินดี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ มีผลการพัฒนา อาทิ การพัฒนาคน (หรือทรัพยากรมนุษย์) ให้สอดคล้องกับความต้องการประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยส่งเสริมอาชีพในระดับฐานรากที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ การพัฒนาทางสังคม ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โดยมีผลงานสำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาความคิดและสติปัญญา การยกระดับการศึกษาระดับสามัญผ่านโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียบงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ การยกระดับการค้าชายแดน ผ่านด่านศุลกากรทั้ง ๙ ด่าน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจน

**มติที่ ๓ มติยั่งยืน** การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในรูปแบบของ BCG Model โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การเลี้ยงปูทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมฟื้นฟูความสมบูรณ์ชายฝั่ง เน้นการปลูกพืชพลังงานเพื่อตอบสนองการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงมิติการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยภาครัฐเน้นการมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านและสภาสันติสุข และการพัฒนาเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ข้อสั่งการของประธาน กพต.**

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการตามที่ ศอ.บต. เสนอรายงานสรุปฯ ขึ้นไป มอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถวายนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในทุกพระองค์

/อย่างสุดกำลัง...

อย่างสุดกำลังความรู้ ความสามารถ ทำให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชน ขอให้ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดทำแผนการบริหารและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเสนอให้ กพต. พิจารณาโดยเร็วต่อไป

ให้ ศอ.บต. เป็นแกนกลางการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายตมย้ากุง เร่งรัดแก้ไขปัญหาแรงงานและผู้ประกอบการ ตมย้ากุง ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นการเร่งด่วน ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญของ กพต. ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้านได้ตามที่เคยมีข้อสั่งการที่ผ่านมา

และขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับมติ กพต. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กรุณาสั่งการไปดำเนินการจัดทำให้เรียบร้อย หากเรื่องใดจำเป็นที่จะต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ กพต. และคณะรัฐมนตรี ก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

### **๓.๒ เรื่องการติดตามความก้าวหน้าตามมติ กพต. จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้**

**๓.๒.๑ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการนำร่อง “๑ ชำราชากร ๑ คริวเรือนยากจน”**

มติ กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “๑ ชำราชากร ๑ คริวเรือนยากจน” โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำร่องในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จำนวน ๔๑๐ ครัวเรือน โดยมีการดำเนินการการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จในแต่ละด้าน ดังนี้

**๑. มิติด้านรายได้** มีครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๓๓๗ ครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับแต่ละครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยมีครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๗๘ ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย เกณฑ์ขั้นต่ำของรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ ครัวเรือน

**๒. มิติด้านความเป็นอยู่** มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๑๕๒ ครัวเรือน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๕ จขต. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ทั้ง ๗ นิคมได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๗๖ ครัวเรือน

**๓. มิติสุขภาพ** มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๕๐ ครัวเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ครัวเรือน ครอบคลุมทุกครัวเรือน ผ่าน รพ.สต. และองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คอ.บต. ได้ส่งมอบครัวเรือนเป้าหมายให้หน่วยงานรับไปดำเนินการและรายงานผลให้ทราบในทุกระยะแล้ว ทั้ง ๕๐ ครัวเรือน

สำหรับมิติด้านการศึกษา จำนวน ๕๕ ครัวเรือน และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน ๗ ครัวเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินการตามสภาพปัญหารายบุคคลต่อไปทุกครัวเรือนแล้ว

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คอ.บต. จะขยายผลเพิ่มอีก ๗๐๐ ครัวเรือน และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนอีกจำนวน ๕๐๐ ครัวเรือนให้กับหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ลดลงโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### **มติที่ประชุม รับทราบ**

**๓.๒.๒ ความก้าวหน้ากิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๑)**

มติ กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ อนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๑) โดยมอบหมายให้ คอ.บต. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก โดยจะส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ในการเลี้ยงโคให้กับกลุ่มเกษตรกร จังหวัดละประมาณ ๒๐๐ กลุ่ม ๕ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ กลุ่ม เกษตรกรจำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย

**ความก้าวหน้าการดำเนินงาน** กพต. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีความก้าวหน้าที่สำคัญ คือ

- **ด้านการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ** คอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวน ๑๗๑ กลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน รวม ๑,๗๑๐ คน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ๖๓ กลุ่ม จังหวัดยะลา ๕๗ กลุ่ม จังหวัดปัตตานี ๒๖ กลุ่ม จังหวัดสงขลา ๑๕ กลุ่ม และจังหวัดสตูล ๑๐ กลุ่ม ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสได้นำร่องดำเนินงานแล้ว จำนวน ๒ กลุ่ม (สุโหงปาตี และตากใบ) และเตรียมความพร้อมในการปลูกพืชอาหารสัตว์ไปแล้ว จำนวน ๑,๖๕๐ ไร่

- ด้านการขอยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อดำเนินกิจกรรม  
โคบาลชายแดนใต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วย  
ดำเนินการขอยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในวงเงิน ๑,๕๔๗.๓๒ ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม  
โคบาลชายแดนใต้ฯ และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีมติ  
เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อดำเนินการกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ตามที่กรมปศุสัตว์ เสนอ  
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและ  
การขับเคลื่อนกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ในระดับพื้นที่ รวมทั้งได้นำเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ  
ไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และซักซ้อมการดำเนินกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ให้เป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ฟาร์มโคเนื้อต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมโคบาล  
ชายแดน จะเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ : กรณีอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบข้อเรียกร้องของ  
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมือง  
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ ๔ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบ  
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการ  
โดยให้รอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)  
ให้เป็นที่ยุติก่อนดำเนินการต่อไป และมอบหมายให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สภาพัฒน์ฯ) เป็นหน่วยงานหลักจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยให้ทุกภาคส่วนเข้า  
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ความก้าวหน้าที่ผ่านมา ทางสภาพัฒน์ฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จำนวน ๔ ครั้ง โดยมี  
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) กลุ่มภาครัฐและเอกชน (๒) กลุ่มผู้หวังโยจะนะ (๓) กลุ่มแนวร่วมการพัฒนา  
และ (๔) กลุ่มนักวิชาการ และต่อมา สภาพัฒน์ฯ ได้จัดทำโครงการการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ  
ยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผน  
แม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(SEA) ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ของสภาพัฒน์ฯ มีกรอบ  
ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘ เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา และมีกรอบเงินงบประมาณ  
๒๘,๒๒๗,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการก่อหนี้  
ผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ จำนวน ๒๘,๒๗๗,๘๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ  
จำเป็น จำนวน ๑๔,๑๓๓,๘๐๐ บาท สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ตามที่สภาพัฒน์ฯ เสนอ

**การดำเนินการระยะถัดไป** เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการลงนาม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และใน  
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คาดว่าจะทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เสร็จสิ้น

#### มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๒.๔ ความก้าวหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญการแก้ไขปัญหาและ  
พัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ภายใต้การมีส่วนร่วมของจังหวัดและทุกภาคส่วน**

ตามที่ประธาน กพต. ได้สั่งการหลายวาระว่า ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บูรณาการการทำงานของหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกันให้ตรงกับปัญหา  
ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ศอ.บต. จึงได้จัดกิจกรรม ศอ.บต. สัญจร ระดับอำเภอและ  
จังหวัด (ในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี) เพื่อรับปัญหาทั้งหมด โดยโครงการสำคัญในส่วนที่เกิน  
ขีดความสามารถของจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ จะเสนอ กพต. เพื่อให้ความเห็นชอบ

โดยช่วงที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการกิจกรรม  
ศอ.บต. สัญจรทั้งระดับอำเภอและจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและหารือกับ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม ได้เห็นพ้องต้องกันที่จะเสนอให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปัญหาความต้องการที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ศอ.บต. สัญจรไปดำเนินการ และ  
จัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี  
ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้ กพต. จะได้พิจารณากลับกรองและ  
ตรวจสอบความพร้อมโครงการกับกลไกที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ กพต. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

#### ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ กพต. ให้ความเห็นในที่ประชุม ประเด็นกิจกรรมโคบาล  
ชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ฯ โดยขอให้ ศอ.บต. พิจารณากิจกรรมต้นน้ำในเรื่องการเพิ่มและ  
ขยายพันธุ์ของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์โค เมื่อได้ลูกโคมาแล้ว สามารถนำลูกมาขยายพันธุ์ต่อได้ เพื่อเป็นการดำเนิน  
กิจกรรมโครงการได้อย่างยั่งยืน

#### มติที่ประชุม รับทราบ



### ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ขอบคุณ ศอ.บต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน โดยเฉพาะการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานของรัฐได้เร่งรัด กำกับ ติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนความจำเป็น ต้องทำให้ทุกฝ่ายคิดและเข้าใจตรงกันว่า ราชการได้เงินเดือนจากภาษีของประชาชน ดังนั้น จะต้องช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขอให้ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

ขอบคุณ ศอ.บต. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พัฒนาอาชีพอย่างครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอ รวมทั้ง สร้างฐานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลตามแนวทางที่ กพต. มีมติเห็นชอบไว้แล้ว ให้ ศอ.บต. ไปประสานกระทรวงพลังงาน เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบเป็นหลักการโครงการบริหารจัดการไฟฟ้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และขอให้กระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ เนื่องจากโครงการพัฒนาอื่นได้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ต้องให้ทุกโครงการของทุกส่วนราชการเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมกันด้วย โดยให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการโดยด่วน

ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเร็วด้วย ที่สำคัญต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่พัฒนาโดยตรงตามหลักประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนโดยส่วนใหญ่ แต่ไม่ละเลยเสียงของคนส่วนน้อยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาไปพร้อมกัน และให้รายงานความก้าวหน้าต่อ กพต. อย่างต่อเนื่องด้วย

ขอบคุณ ศอ.บต., จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานีที่นำความจำเป็นของประชาชนโดยตรงมาสู่ กพต. เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การพิจารณาข้อเสนอควรอยู่บนหลักการ “ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด” สอดคล้องกับความจำเป็นตามที่ประชาชนเสนอ โดยเฉพาะประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-๑๙ หรือปัญหาสังคมอื่น เช่น ปัญหายาเสพติด ต้องร่วมมือนำปัญหาเหล่านั้นมาวางแผนแก้ไขโดยเร็ว

### ๓.๓ เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๓.๓.๑ ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมี กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักสำคัญ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี)

#### มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชน ระดับหมู่บ้านและชุมชน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนหลัก) พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี) โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินโครงการ

/๒) เห็นชอบ...

๒) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ปีละจำนวน ๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชน ระดับหมู่บ้านและชุมชน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนหลัก) พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี) โดยมอบหมายให้ ศอ.บต.ปรับแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ ตามความเหมาะสม หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ได้รับการจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนต่อไป และจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติ โดยให้ตั้งจ่ายงบประมาณ ณ ศอ.บต. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนถึงตามกรอบเวลาที่กำหนด

#### ข้อสั่งการประธาน กพต.

ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนาที่เป็นไปโดยสอดคล้องกับความจำเป็นของการพัฒนาในระดับพื้นที่ ตามข้อเสนอของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้ ศอ.บต. และกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นแผนการพัฒนาในระยะต่อไป และให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นต่อไปด้วย

**๓.๓.๒ ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี)**

#### มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี) โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกโครงการ

๒) เห็นชอบกรอบวงเงิน จำนวน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลเมืองนราธิวาส และ ศอ.บต. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยให้จัดตั้งค่าของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ขยายผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

๓) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด ตามที่เสนอ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป

๔) มอบหมาย ศอ.บต. มีหนังสือแจ้งมติ กพต. ให้กระทรวงการคลังกันเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไว้สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร ฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๕) มอบหมาย ศอ.บต. ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ เพื่อให้ กพต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหา เป็นการเร่งด่วนในแต่ละกรณีต่อไป

#### **ข้อสั่งการประธาน กพต.**

ขอขอบคุณ ศอ.บต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารโครงการทั้งหมด โครงการนี้ เป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานทั้งเป้าหมายประชาชน เป้าหมายพื้นที่และงบประมาณจากหลายช่องทางที่นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างครบวงจร ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไปดำเนินการตามที่ กพต. ได้เห็นชอบไว้แล้วเป็นการเร่งด่วน ปี ๒๕๖๖ ต้องสามารถดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย

**๓.๓.๓ ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี)**

#### **มติที่ประชุม**

๑) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี) และมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ศอ.บต. ปรับแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สนับสนุนโครงการ ฯ และจัดตั้งค่าของงบประมาณสนับสนุนโครงการ ฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐

๒) มอบหมาย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการ ฯ และให้จัดตั้งอนุกรรมการบริหารจัดการและขับเคลื่อนโครงการ ฯ ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นกลไกขับเคลื่อน และเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป

#### **ข้อสั่งการประธาน กพต.**

ผู้นำศาสนามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นพื้ทางจิตใจของประชาชนตามศาสนาที่ผู้นั้นนับถือ ดังนั้นการสนับสนุนพลังของผู้นำศาสนา ผ่านการส่งเสริมกิจการที่สำคัญทางศาสนา จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลและส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตามหลักรัฐประศาสน์นโยบาย ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานไว้พร้อมนี้ ให้ ศอ.บต. ประสานกระทรวงการคลังและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเร่งด่วน ตามที่ กพต. ได้เคยมีมติเห็นชอบเป็นหลักการไว้แล้ว และให้รายงานผลให้ประธาน กพต. ทราบด้วย

**๓.๓.๔ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ** เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

**มติที่ประชุม**

๑) เห็นชอบหลักการโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ โดยมอบหมายเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ และมอบหมาย ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ

๒) เห็นชอบกรอบวงเงิน จำนวน ๖๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ โดยมอบหมายเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรับแผนงานโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความเหมาะสม และเสนอจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนถึงตามกรอบเวลาที่กำหนด

๓) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอนุมัติหลักการโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ภายใต้ กพต. โดยให้ ศอ.บต. จัดทำคำสั่ง และเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พิจารณาลงนามแต่งตั้งในโอกาสต่อไป

**ข้อสั่งการของประธาน กพต.**

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ กพต. ทุกคน มีความตั้งใจอย่างสูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มกำลังความรู้และความสามารถ ให้สมพระเกียรติสูงสุด และขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตด้วย

**๓.๓.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน** ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐

**มติที่ประชุม**

๑) เห็นชอบหลักการแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ

/ ๒) เห็นชอบกรอบ...

๒) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณละ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ทั้งนี้ โดยให้ตั้งจ่ายงบประมาณ ณ คอ.บต. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (ตามกรอบเวลาที่กำหนด) สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบหมายให้ คอ.บต. ดำเนินการปรับแผนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณฯ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ได้รับการจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามขั้นตอนต่อไป

๓) มอบหมาย คอ.บต. ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ เพื่อให้ กพต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหา เป็นการเร่งด่วนในแต่ละกรณีต่อไป

#### **ข้อสั่งการของประธาน กพต.**

ขอให้ คอ.บต. เป็นแกนกลาง จัดทำแผนการบริหารการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ทุกภาคส่วนคิดและทำตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันร่วมกับรัฐ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง วางระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเต็มที่ โดยน่านยมาตรการที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไป

**๓.๓.๖ ขอความเห็นชอบหลักการโครงการจัดหายานพาหนะและขนส่งสนับสนุนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

#### **มติที่ประชุม**

๑) เห็นชอบหลักการโครงการจัดหายานพาหนะและขนส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมอบหมาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นหน่วยรับผิดชอบ

๒) เห็นชอบกรอบวงเงินเพื่อดำเนินโครงการจัดหายานพาหนะและขนส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๓,๕๐๗,๘๐๐ บาท โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับแผนงานโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ หากไม่เพียงพอ ให้ขอเสนอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นตามขั้นตอนต่อไป

### ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัดดำเนินการตามมติที่ กพต. ให้ความเห็นชอบไว้แล้วเป็นการเร่งด่วน ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรงเรียนเอกชนเป้าหมายที่ต้องเข้าไปดูแลและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด เป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานยกระดับการศึกษาในพื้นที่ในทุกบริบทการศึกษาโดยเร็ว และให้เสนอ กพต. พิจารณาในโอกาสแรก เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและความต้องการของโลกปัจจุบันอย่างเต็มที่ด้วย

### ๓.๔ เรื่องอื่นๆ

นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ กพต. ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นแรงงานไทย ผู้ประกอบการต้มยำกุ้ง ณ ประเทศมาเลเซีย นั้น จากข้อมูลตัวเลขที่ทางประเทศมาเลเซียอนุญาตให้เข้าทำงานจำนวน ๕๐,๐๐๐ คน แต่ปัจจุบันคนไทยที่ทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน จึงขอให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ประสานและเจรจากับประเทศมาเลเซียในประเด็นการเพิ่มปริมาณแรงงานไทยในประเทศ (Work permit) เพื่อให้แรงงานไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ประเด็นที่สอง การแจ้งเกิดและแจ้งตายของแรงงานไทยยังเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกใบมรณบัตรที่ต้องออกภายใน ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที เป็นผลให้ทายาทไม่สามารถได้รับทรัพย์สินและมรดกที่ควรได้ จนกว่าบุคคลนั้นจะถูกสั่งให้เป็นผู้สาบสูญตามกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานความมั่นคง เร่งดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็อยู่ของแรงงานไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ

และประเด็นสุดท้าย แรงงานไทยที่อยู่ประเทศมาเลเซียแบบมีครอบครัว โดยส่วนใหญ่บุตรจะไม่ได้รับการเรียนการสอนภาษาไทย จึงไม่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ จึงเห็นควรให้ชุมชนคนไทยในมาเลเซีย จัดตั้งอาสาสมัครสอนภาษาไทยให้แก่เด็กไทย เมื่ออายุภาคหน้าเด็กเหล่านี้ต้องกลับมาประเทศไทย จะได้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตในประเทศไทย

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรื เรื่องปัญหาดังกล่าวแล้ว ในการนี้ ขอให้ ศอ.บต. เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นโดยเร็ว

/นายสมใจ...

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ กพต. ได้กล่าวขอบคุณ กพต. ที่อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยกระทรวงการศึกษาจะทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๒ ล้านบาท

ประธาน กพต. มีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ขอให้ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยของประเศมาเลเซีย ในการดำเนินการในเรื่องแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยเจรจาให้ชัดเจนตามประเด็นที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวไว้ อาทิ ประเด็นการเพิ่มจำนวน Work permit การอ่าน เขียน พูด ภาษาไทย และการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ มอบหมายให้ สมช. ประสานกับหน่วยงานความมั่นคงประเทศมาเลเซีย แก้ไขปัญหาการถือบัตร ๒ สัญชาติ เพื่อให้การดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม และป้องกันการเกิดปัญหาทางความมั่นคง และขอให้ทุกภาคส่วนรับทราบทั่วกันว่า รัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและพยายามที่จะดูแลประชาชนทุกคนให้อย่างทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคน

#### ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ศอ.บต. เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กรรมการและเลขานุการ กพต.

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๐ ๓๗๔๐ / โทรสาร ๐ ๗๓๒๐ ๓๘๗๒